



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ไทยรัฐ ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ thaigov ไอเอ็นเอ็น สวท. สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 5,7,9,TNN</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>โครงการไต้ร่มพระบารมี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมเปิดโครงการ "ไต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการบูรณาการของ 21 หน่วยงาน 30 โครงการย่อย ดำเนินการ ตั้งแต่พ.ค. 2562-ก.ย. 2564 มีกิจกรรมบริการประชาชน ประกอบด้วย ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ คัดกรองสุขภาพตา ตรวจรักษาข้อเข่า ผังเข็มโดยแพทย์แผน จีน คัดกรองสุขภาพ อาทิ ตรวจฟังผิดในตับ/ไวรัสตับอักเสบบีและซี วัดดัชนีมวลกาย คัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และร่วมกับจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ จัดอบรมและสาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกาย ในโครงการ "ไต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 1.กิจกรรม 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า โดยกรมอนามัย 2.สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ 3.เดิน-วิ่ง ทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดย อย. ทั้งนี้ รมช.สธ.ได้นำผู้บริหารและผู้เข้าร่วม กิจกรรมกว่า 3,000 คน เต้นคีตะมวยไทย 10 ท่า ก่อนเปิดกิจกรรมปั่นออกกำลังกาย 4.8 กม. และเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพ 5 กม. โดยการปั่นจักรยานรอบ สธ.ระยะทาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะจัดทุกวันที่ 26 ของเดือนจนถึง ธ.ค. 2562</p>	-
<p>เว็บไซต์ thestandard</p>	<p><b>การบริหารงานของ รมว.สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. อภิปรายเกี่ยวกับ นโยบายของรัฐบาล ว่า ปัจจุบันได้ยกระดับอนามัยเป็นรพ.สต.ประมาณ 8 พันแห่งทั่วประเทศ แต่หลายแห่งมีเจ้าหน้าที่เพียง 1-2 คน ต้องจัดการให้ทุกรพ.สต.มีแพทย์และพยาบาลให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดภาระแพทย์ในรพ.ใหญ่ รวมทั้งจะเพิ่มความรู้ความสามารถให้อส.ดูแลผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิได้ โดยมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความสามารถจาก 2.5 พันบาท ถึง 1 หมื่นบาท เพื่อให้ อส.เต็มเต็มระบบสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล ส่วนเรื่องกัญชาทางการแพทย์ เมื่อให้ผู้ป่วยมาใช้สารที่มีประโยชน์จากกัญชาได้ มั่นใจว่าจะลดผู้ป่วยที่ไปใช้บริการภาครัฐ และจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐ</p>	-
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ตำรับยาโบราณ 4 ภาค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ</p>	-

	<p>อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมรับตำรับตำรายาที่ผู้แทนหมอพื้นบ้าน 4 ภาค มอบไว้ในโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้แทนหมอพื้นบ้านที่นำตำรับตำรายามาส่งมอบ และร่วมปลูกต้นไม้มงคล 5 ชนิด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p>	
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัณชัย ชาสสมบัติ รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ว่า สพฉ.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตั้งทีมสอบสวนและลงเก็บข้อมูลในรพ.ดังกล่าวแล้ว โดยผู้ป่วยรายนี้เข้าตามเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ต้องดูว่ารพ.ปฏิเสธการรักษา หรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าศักยภาพของรพ. ขณะนี้เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว หากพบว่าผิดจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเสี่ยงถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาลด้วย</p>	-
<p>เว็บไซต์ ThaiPBS เว็บไซต์ Thaihealth กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>วิธีดูแลเด็กซึ่กแล้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สาเหตุหลักที่ลูกกลายเป็นเด็กซึ่กแล้วคือ มีแบบอย่างของคนซึ่กแล้ว วิตกกังวล ถูกข่มขู่ ถูกหลอก ทำให้ตกใจกลัวอยู่บ่อย ๆ หรือมีประสบการณ์ที่ทำให้ตกใจอย่างรุนแรง วิธีแก้ไขคือ ลดการทำข่มขู่ การหลอกทุกรูปแบบให้เด็กหวาดกลัว ควรแสดงท่าทีอบอุ่น ปลอดภัย เข้าใจความรู้สึกของเด็ก บอกความจริงที่เกิดขึ้น และเบี่ยงเบนความสนใจไปยังสิ่งอื่น ทำซ้ำ ๆ สม่ำเสมอ เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเอง การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองและสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น</p>	-
<p>แนวทาง</p>	<p><b>ร่างปฏิญญาอาเซียนด้านวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า 10 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ประชุมกลุ่มประเด็นสุขภาพที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ และสนับสนุนให้ไทยนำร่างปฏิญญาฯ นี้เสนอต่อที่ประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสุขภาพอาเซียน ที่ประชุมรมว.สาธารณสุขอาเซียน และกรม.ประเทศสมาชิกตามลำดับ และที่ประชุมยังมอบให้สถาบันฯ พัฒนาร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนให้มีความสอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 และร่างปฏิญญาอาเซียน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปด้วย</p>	-
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ลำปางประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาให้กับผู้ป่วยเป็นรายแรกของ จ.ลำปาง โดยมี ผศ.พญ.ลลิตา ปริญจนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำการผ่าตัดร่วมกับทีมรพ.ลำปาง นำโดย นพ.รัฐพงศ์ คิวะวามร นายแพทย์ชำนาญการ และทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รพ.ลำปาง ทั้งนี้ รพ.สังกัด สธ.สามารถผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาได้เพียง 10 แห่ง อยู่ในเขตภาคเหนือ 3 แห่ง รวมถึงรพ.ลำปาง</p>	-